



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา
เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตนเองและบุคลากรรอบข้าง และเพื่อเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านสาได้เข้ารับการส่งรายชื่อเป็นพนักงานดีเด่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศในโอกาสต่อไป นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านสา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้คัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านสา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลเป็นดังนี้.-

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑.นางนันทพร เนื่องกลิ่น	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	พนักงานเทศบาล ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและ ให้บริการประชาชนดีเด่น
๒.นายบัณฑิต จันทา	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	พนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและ ให้บริการประชาชนดีเด่น

ขอให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านสา ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รักษาไว้ซึ่งความดี ความขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนอีก ทั้งปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสืบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณภพนนท์ สุรินทร์โท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา